



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๓/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งจังหวัดชายแดนด้านเมียนมากำกับดูแลการเข้า - ออกในพื้นที่ชายแดน และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนมา และผู้ติดเชื้อภายในประเทศจากพื้นที่ตลาดในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาและเข้มงวดการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำรองสถานที่พักพิง และจัดทำแผนปฏิบัติการในการรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

๒. จังหวัดทุกจังหวัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือกับเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด และให้กำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามแบบรายงานที่กำหนด ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยให้รายงานครั้งแรกในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moinewccovid@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง "รายงานการกำกับดูแลในพื้นที่ตลาดจังหวัด..."

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

แบบรายงานการกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด

จังหวัด.....

จำนวนตลาดรวมทั้งสิ้น แห่ง

จำนวนตลาดที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการฯ ครบถ้วน แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ของตลาดทั้งหมด

จำนวนตลาดที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการฯ บางส่วน แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ของตลาดทั้งหมด

แบ่งออกเป็น

1. ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน แห่ง

2. ตลาดเอกชน จำนวน แห่ง

แห่งที่	ชื่อตลาด	สถานที่ตั้ง (หมู่ที่ ตำบล อำเภอ)	ใส่เครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ในช่องที่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019					(3) ได้มีการมอบหมาย ให้มีการกำกับดูแล และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. และอาสาสมัครสุภาพะจำบ้าน (อสบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลาด (ระบุผู้ได้รับมอบหมาย อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อื่น ๆ)
			(1) จัดให้มี พื้นที่เข้า-ออก ทางเดียว	(2) ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T				
				(2.1) Distancing เว้นระยะห่าง ระหว่างกัน	(2.2) Mask Wearing สวมหน้ากาก ผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	(2.3) Hand washing ล้างมือบ่อยๆ	(2.4) Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายก่อนเข้า พื้นที่	
	ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
	ตลาดเอกชน							

ลงชื่อผู้รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔